

ข่าวประจำวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2558

ข่าวจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

## หาช่องล้วงงบกระตุ้นเศรษฐกิจ



### “สมหมาย” จ่อประเคนเงินเพิ่มเติมให้ถึงปาก

“สมหมาย” ลั่นเตรียมถก สศช.-คมนาควางแนวทางทำงานคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจฯ เล็งดึงงบแต่ละหน่วยงานมาอยู่ในที่เดียว หวังให้ติดตาม การใช้ได้ง่ายขึ้น พร้อมประเคนงบเพิ่มเติมให้แบบพร้อมสรรพ

นายสมหมาย ภาษี รมว.คลัง เปิดเผยถึงกรณีที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) แต่งตั้งให้ตนเป็นประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศฯ ยังไม่ได้กำหนดวันประชุม นัดแรก ขอหารือสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ใน ฐานะเลขาธิการฯ และกระทรวงคมนาคมก่อน เพื่อวางแนวทางการทำงานคร่าว ๆ ในเบื้องต้นคณะกรรมการชุดดังกล่าวจะดูแลงบลงทุน และงบกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลชุดนี้ โดยจะนำงบที่กระจุกกระจายอยู่ในแต่ละกระทรวง แต่ละหน่วยงานมารวมอยู่ในที่เดียว เพื่อติดตามได้ว่างบเหล่านั้นมีการใช้จ่าย และมีความคืบหน้าของโครงการ หรือใช้งบไปแล้วอย่างไร

“ตอนนี้ยังไม่แน่ใจตัวเลขงบประมาณ คงต้องหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนจึงจะบอกได้ แต่ที่แน่ๆคงไม่ใช่ 100,000 ล้านบาท เพราะเฉพาะงบลงทุนของรัฐบาลชุดนี้ก็กว่า 300,000 ล้านบาทแล้ว ดังนั้นคณะกรรมการชุดนี้จะไปดูว่างบที่วางไว้แล้ว มีการใช้จ่ายอย่างรวดเร็วหรือไม่ อย่างไร ถ้าจะต้องมีงบเพิ่มเติม คณะกรรมการชุดนี้จะพิจารณาจัดให้แบบพร้อมเสร็จสรรพ เหมือนกับอาหารพร้อมรับประทานเลย”

ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่า การประชุม ครม. เมื่อวันที่ 14 ก.ค.58 มีมติเห็นชอบให้ แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนของประเทศ โดยมีนายสมหมาย ภาษี รมว.คลัง เป็นประธาน มีนายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมช.คมนาคม และเลขาธิการ สศช. เป็นรอง ประธาน โดยกรรมการ ประกอบด้วย ผู้แทนการค้าไทย ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการ ต่างประเทศ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ผู้อำนวยการสำนัก บประมาณ และได้เพิ่มเติมให้ รมช.เกษตรฯ และ รมช.มหาดไทยเป็นรองประธาน เพิ่มนางพรรณณี สภา วโรดม ที่ปรึกษา รมว.คลัง ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และเลขาธิการคณะกรรมการ ทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เป็นกรรมการ

ทั้งนี้ ได้กำหนดหน้าที่ของคณะกรรมการฯ คือ 1.กำกับและเร่งรัดการขับเคลื่อนแผนการลงทุนของ ประเทศในปี 58-59 ให้เสร็จตามเวลาที่กำหนด รวมทั้งกำหนดมาตรการกำกับการขับเคลื่อน 2.กำหนด แนวทางหรือมาตรการด้านการคลัง การส่งเสริมการลงทุน การร่วมทุนและมาตรการเชิญชวนภาคเอกชน เข้าร่วมลงทุนในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐต่อนายกรัฐมนตรี หรือ ครม. รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเพื่อ ประกอบการสั่งการให้หน่วยงานรัฐ และคณะกรรมการฯ ดำเนินการต่อไป

3.จัดทำโครงการและมาตรการด้านการเงินการคลัง พร้อมแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ระยะเร่งด่วนตามกรอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจปี 58-59 ที่ ครม.เห็นชอบและที่นายกรัฐมนตรีหรือ ครม. สั่งการ 4.รายงานผลความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ นายกรัฐมนตรีทราบทุก 2 สัปดาห์ 5.เชิญเจ้าหน้าที่รัฐ คณะกรรมการฯ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องมาให้ ข้อมูลและแสดงความคิดเห็น 6.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อช่วยปฏิบัติงานของ คณะกรรมการฯ และ 7.ดำเนินการอื่นใดตามที่นายกรัฐมนตรี หรือ ครม.มอบหมาย

สำหรับกรอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจปี 58-59 ประกอบด้วย การขับเคลื่อนการลงทุนโครงสร้าง พื้นฐาน กรอบวงเงินลงทุนรวม 2.33 ล้านบาท โดยเป็นวงเงินกู้ประมาณ 1.16 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง 3 เส้นทาง วงเงินกู้ 128,170 ล้านบาท วงเงินลงทุน รวม 160,420 ล้านบาท, พัฒนารถไฟฟ้าทางคู่ขนาดทาง 1 เมตร 3 เส้นทาง วงเงินกู้ 74,867 ล้านบาท วงเงิน ลงทุนรวม 75,895 ล้านบาท, พัฒนาระบบรถไฟฟ้าทางคู่ขนาดทางมาตรฐาน 1.435 เมตร 4 เส้นทาง วงเงินกู้ 560,158 ล้านบาท วงเงินลงทุนรวม 1.099 ล้านบาท, พัฒนาโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนใน กรุงเทพฯและปริมณฑล 8 โครงการ วงเงินกู้ 313,474 ล้านบาท วงเงินลงทุนรวม 540,858 ล้านบาท, พัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ วงเงินลงทุนรวม 81,467 ล้านบาท, พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ วงเงินกู้ 23,088 ล้านบาท วงเงินลงทุน รวม 29,032 ล้านบาท, พัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานด้านสาธารณสุขการ วงเงินกู้ 25,700 ล้านบาท วงเงินลงทุนรวม 54,570 ล้านบาท และโครงการตาม แผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ วงเงินกู้ 37,603 ล้านบาท วงเงินลงทุนรวม 292,458 ล้านบาท นอกจากนี้ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจปี 58-59 ยังมีมาตรการส่งเสริมการลงทุน มาตรการการเงินการคลัง เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจในระยะเร่งด่วนวงเงิน 100,000 ล้านบาท และมาตรการกระตุ้นภาษีเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภาคเอกชนรู้สึกตกใจ ที่นายวรพล โสคติยานุรักษ์ ประธานคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และก่อนหน้านี้มีข่าวว่าอาจได้รับตำแหน่ง รมว.คลัง แทนนายสมหมายนั้น ได้รับการแต่งตั้งจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ให้เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ของ คสช. เมื่อวันที่ 9 ก.ค.ที่ผ่านมา

## เศรษฐกิจโลกยังมีความเสี่ยงสูง



นายฟิลิปป์ ฮิลเดอบรอนด์ อดีตผู้อำนวยการธนาคารกลางสวีตเซอร์แลนด์ เปิดเผยในงาน 5th BOT Policy Forum-State of the Global Economy and Implications for Financial จัดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อสร้างเสริมความเข้าใจภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนขณะนี้ โดยเชิญนายธนาคารไทย และต่างชาติเข้ารับฟังว่า มาตรการผ่อนคลายเชิงนโยบาย (QE) ที่ยาวนานของประเทศพัฒนาแล้วสร้างความบิดเบือนในราคาสินทรัพย์และเป็นความเสี่ยงสำคัญเมื่อต้องทยอยลดสภาพคล่อง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อไหลของเงินทั่วโลกผันผวน เช่นเดียวกับการปฏิรูปกฎเกณฑ์การกำกับสถาบันการเงิน ที่จะส่งผลกระทบต่อโครงสร้างการเงิน และการดำเนินการของสถาบันการเงินทั่วโลก ส่วนเศรษฐกิจโลกเติบโตช้า เพราะมีการลงทุน และการบริโภคน้อยกว่าที่ควรจะเป็น ส่วนหนึ่งมาจากการออมในระดับสูง ขณะที่การมีนวัตกรรมใหม่ๆ ที่เข้ามาช่วยนั้น ส่งผลให้การลงทุนทางธุรกิจลดลง

สำหรับเศรษฐกิจโลกในระยะต่อไปจะยังมีความเสี่ยงสำคัญคือ 1.ความผันผวนของตลาดเงิน และเศรษฐกิจโลกที่จะเกิดขึ้นระหว่างการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ 2.การชะลอตัว อย่างรุนแรงของเศรษฐกิจจีน และ 3.ปัญหากรีซ ที่ยังมีความเสี่ยงที่จะออกจากยูโรโซน หรืออยู่ในยูโรโซน แต่ในระยะสั้นไม่น่าห่วง เพราะขนาดของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) และตลาดการเงินของกรีซไม่ใหญ่นัก แต่ผู้ดำเนินนโยบายใช้เวลานานเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ ทำให้มองว่าในระยะยาวถ้ากรีซออกจากยูโร

โรโซนไปแล้ว ประเทศอื่นจะออกด้วยหรือไม่ จึงหวังโครงสร้างยุโรปจะเป็นอย่างไรในอนาคต และจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลก และไทยด้วย

“ในความเสี่ยงเหล่านี้ และผลตอบแทนการลงทุนอยู่ในระดับต่ำ เป็นสถานการณ์ที่ธนาคารกลางทั่วโลกต้องกระจายการลงทุน ซึ่งอาจจะดูจากบทเรียนของธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์ ที่ได้รับผลจากค่าเงินฟรังก์ สวิสที่แข็งค่าขึ้น ทำให้ต้องกระจายการลงทุนไปสู่หลักทรัพย์อื่นๆ ที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า ทั้งนี้ การทำนโยบายทางการเงิน ควรทำให้ทันเวลาดีกว่ารอช้าเกินไป ไม่เช่นนั้นจะต้องกระตุ้นนโยบายให้แรงขึ้น ในทางกลับกัน ถ้ารักษาให้ความผันผวนต่ำมากเป็นเวลานาน อาจเกิดความเสี่ยงในเศรษฐกิจได้มากขึ้น โดยให้พิจารณาว่าความผันผวนช่วยบริหารจัดการความเสี่ยงให้มีความสมดุลได้”